



## ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

\*\*\*\*\*โทร. (074) 311760 หรือ [www.songkhla.tmd.go.th](http://www.songkhla.tmd.go.th)\*\*\*\*\*

### ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ในระยะกลางช่วง จากนั้นอ่อนกำลังลง ประกอบกับมีลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะครึ่งแรกของช่วง ก็มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค ส่วนภาคอื่นๆ อุณหภูมิสูงขึ้น ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนเกือบตลอดช่วง **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง ก็มีฝนหนักบางแห่ง **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ในระยะกลางช่วง

ช่วงที่ผ่านมาไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก ส่วนบริเวณที่มีฝนตกหนักได้แก่ บริเวณจังหวัดนราธิวาส

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักที่สุดในภาคใต้วัดได้ 47.4 มม. ที่ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในภาคใต้วัดได้ 19.0 °ซ. ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 62

### คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

**การคาดหมาย** ในช่วงวันที่ 16 - 18 ก.พ. 62 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก หลังจากนั้น ในช่วงวันที่ 19-21 ก.พ. 62 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไปในตอนกลางวัน กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ตลอดช่วง

**ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา** ในช่วงวันที่ 16 - 18 ก.พ. 62 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 19 - 21 ก.พ. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่มาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

**ข้อควรระวัง** ในช่วงวันที่ 16-18 ก.พ. 62 ขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และควรอยู่ห่างจากป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง และต้นไม้ใหญ่ รวมทั้งระมัดระวัง และป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

### ผลกระทบต่อเกษตรกร

- ในช่วงนี้จะมีปริมาณฝนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช เกษตรกรควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชตามความเหมาะสม รวมทั้งคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน และเป็นการรักษาความชื้นภายในดิน รวมทั้งระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่นเพลี้ยและไร ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงของพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตเสียหาย

- เนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงแล้ง เกษตรกรควรใช้น้ำที่เก็บกักไว้อย่างประหยัด และวางแผนการใช้น้ำให้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ตลอดช่วงแล้ง